

# 'BRR' โดดรับน้ำตาลฟุ้ง หุ้นผลงาน Q1 เจิดจรัส

ทันหุ้น - BRR โดดรับราคาน้ำตาลฟุ้ง  
หุ้นผลงาน Q1/2560 แจ่ม ผู้บริหาร  
"ภัทรพงศ์ พงศ์สวัสดิ์" วางหมากปี  
2560 รายได้โตต่อเนื่องจากปี 2559 รับ  
ดีมานด์ขยายตัว ฟากนักวิเคราะห์ ส่ง  
ผลงานฟุ้ง รับราคาน้ำตาลทะยาน  
หุ้น "แก๊งก์ไร" ลุ้นดัน 16.20 บาท

นายภัทรพงศ์ พงศ์สวัสดิ์ ผู้ช่วย  
กรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท น้ำตาล  
บุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BRR  
เปิดเผยว่า บริษัทคาดผลงานในไตรมาส  
1/2560 น่าจะเติบโตมากกว่าช่วงเดียวกัน  
ของปีก่อนที่มีรายได้ 1.48 พันล้านบาท  
เพราะแนวโน้มราคาน้ำตาลในตลาด  
โลกปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจน จากช่วง  
ไตรมาส 1/2559 ที่มีราคาเฉลี่ยประมาณ  
16 เซ็นต์ต่อปอนด์

ทั้งนี้ ปัจจุบันสัดส่วนรายได้ของ  
BRR ในส่วนของธุรกิจน้ำตาล แบ่ง  
เป็นการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์  
ในรูปแบบต่างๆ ไปยังต่างประเทศ  
ประมาณ 70% จัดจำหน่ายให้กับ  
ลูกค้าและอุตสาหกรรมต่างๆ ในไทยอีก  
30% รวมทั้งธุรกิจยังมีแนวคิดขยาย  
ฐานลูกค้าต่อเนื่อง เสริมรายรับใน  
อนาคต

## ● สัมหลัรับน้ำตาลฟุ้ง

สำหรับผลประกอบการปี 2560  
เบื้องต้นรายได้น่าจะยังเติบโตต่อเนื่อง  
เมื่อเทียบกับปี 2559 ผลมาจากความ



>>> ภัทรพงศ์ พงศ์สวัสดิ์

ต้องการทั้งในและต่างประเทศขยายตัว  
ประกอบแนวโน้มราคาน้ำตาลในตลาด  
โลกขยับเพิ่ม โดยปัจจุบันขยับขึ้นมาอยู่  
ที่กว่า 20 เซ็นต์ต่อปอนด์ ผลมาจาก  
ภาวะภัยแล้งในประเทศอินเดีย ส่งผล

ให้ซัพพลายที่ออกสู่ตลาดปรับลดลง

ขณะเดียวกันล่าสุดทาง BRR  
เตรียมทุ่มงบราว 1.5 พันล้านบาท เพื่อ  
ก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำตาลทรายเกรด  
พรีเมียมและน้ำเชื่อม หลังแนวโน้ม  
ความต้องการสินค้าประเภทดังกล่าวใน  
ส่วนของอุตสาหกรรมในประเทศเติบโต  
ต่อเนื่อง ประกอบกับผลิตภัณฑ์ดัง  
กล่าวยังถือเป็นสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้น  
(มาร์จิ้น) ที่อยู่ในระดับสูง ซึ่งโปรดักต์  
ดังกล่าวถือเป็นสินค้าที่มีราคาสูงกว่า  
น้ำตาลทรายดิบเฉลี่ยถึง 80 ดอลลาร์  
สหรัฐต่อตัน จึงมองเป็นโอกาสในการ  
ขยายช่องทางสร้างรายได้ให้ดีขึ้น ซึ่ง  
ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามที่วางไว้ น่าจะสร้าง  
เสร็จและเปิดผลิตได้ไม่เกินช่วงธันวาคม  
2560 ส่วนแหล่งเงินทุนคงมาจากกระแส  
เงินสดของธุรกิจ และเครื่องมือระดม  
ทุนผ่านทางกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน  
ในอนาคต

## ● แกร่งอนาคต 16.20 บ.

ด้านนักวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์  
กรุงศรี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ฝ่าย  
วิเคราะห์มีมุมมองเป็นบวกต่อหุ้น BRR  
หลังคาดว่าผลการดำเนินงานจากธุรกิจ  
หลักจะพลิกมีกำไร 44 ล้านบาทใน

ไตรมาส 4/2559 จากที่ขาดทุน 7 ล้าน  
บาท ในไตรมาส 4/2557 ผลมาจาก  
ราคาน้ำตาลที่ปรับตัวดีขึ้น นอกจากนี้ยังมี  
แผนออกกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน 3.6  
พันล้านบาท เพิ่มเติมในอนาคต

ขณะที่คาดการณ์จากธุรกิจหลักใน  
ปี 2560 จะเติบโต 30% จากปีก่อน  
จากกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 20% และ  
ราคาน้ำตาลเพิ่มขึ้น 25% จากปีก่อนมอง  
ว่าการเปิดเสรีตลาดน้ำตาลในประเทศ  
ช่วงปี 2560-61 จะเป็นปัจจัยกระตุ้น  
ราคาหุ้นได้ในระยะกลางได้อีกปัจจัยหนึ่ง

ดังนั้น จากปัจจัยดังกล่าว ประกอบ  
พื้นฐานของธุรกิจที่แข็งแกร่ง อีกทั้งน่าจะ  
เห็นการฟื้นตัวของกำไรและโครงการ  
ใหม่จะหนุนการเติบโตราคาเป้าหมาย  
ที่คำนวณโดยวิธี SOTP อิงจากมูลค่า  
ธุรกิจน้ำตาลที่ 9.10 บาทต่อหุ้น (อิง  
จาก P/E ปี 60 ที่ 17 เท่า) โครงการ  
โรงงานน้ำตาลใหม่อีก 1.60 บาทต่อหุ้น  
และธุรกิจโรงไฟฟ้าอีก 5.30 บาทต่อหุ้น  
ตลอดจน BRR ยังมีจุดแข็งคือ การ  
บริหารจัดการวัตถุดิบได้ดี การฟื้นตัว  
ของกำไร จึงประเมินราคาเป้าหมายที่  
16.00 บาท รวมทั้งมองเป็นโอกาสใน  
การเข้าลงทุน

ขณะที่นักวิเคราะห์ บริษัทหลัก  
ทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)  
กล่าวว่า ฝ่ายวิเคราะห์ประเมินสัญญาณ  
เทคนิคหุ้น BRR ยังแกร่งตัว โดยมี  
แนวต้านที่ 16.20 บาท ส่วนแนวรับ  
คาดไว้ 15.20 บาท กลยุทธ์การลงทุน  
ให้คำแนะนำ "แก๊งก์ไร" ในกรอบการ  
เคลื่อนไหวดังกล่าว 📈